

# GOD'S SIMPLE PLAN OF SALVATION

## SIMPLE PLAN NG KALIGTAS NG DIYOS

Ang tract ng Ebanghelyo na ito ay isinalin gamit ang isang computer. Kung maaari mong itama o pagbutihin ang wika, mangyaring makipag-ugnay sa tanggapan sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

Aking Kaibigan: Tinatanong ko sa iyo ang pinakamahalagang katanungan sa buhay. Ang iyong kagalakan o ang iyong kalungkutan para sa buong kawalang-hanggan ay nakasalalay dito. Ang tanong ay: Naligtas ka ba? Hindi kung ikaw ay miyembro ng ilang simbahan, ngunit naligtas ka ba? Hindi ito gaano kabuti, ngunit naligtas ka? Walang sinuman ang maaaring masiyahan sa mga pagpapala ng Diyos o pumunta sa Langit nang hindi nai-save. Sinabi ni Hesus kay Nicodemus sa Juan 3: 7 " **Dapat kayong lahat ay ipanganak na muli** ". Ibinibigay sa atin ng Diyos sa Kanyang Salita ang **tanging** plano para sa kaligtasan. Ang Plano ay simple, maliligtas ka ngayon.

Una aking kaibigan, dapat mong mapagtanto na ikaw ay isang makasalanan. "Walang sinumang matuwid." Roma 3:10. "Wala talagang pagkakaiba: Lahat ay nagkasala at malayo sa nakakaligtas na presensya ng Diyos." Walang pagkakataon na maligtas maliban kung napagtanto mong makasalanan ka. Dahil ikaw ay isang makasalanan, hinatulan kang mamatay. "Para sa kasalanan binabayaran ang sahod - kamatayan." "At ang kasalanan, kapag ito ay matanda na, ay nanganak ng kamatayan." Santiago 1:15 Nangangahulugan ito ng paghihiwalay mula sa Diyos, sa impiyerno magpakailanman.

Grabe. Oo, kaibigan ko, ngunit totoo ito. Ngunit minahal ka ng Diyos kaya't **ibinigay Niya ang Kanyang nag-** iisang Anak, si Jesucristo, bilang iyong kapalit, na naghirap para sa iyong kasalanan, at namatay na kapalit mo. "Si Cristo ay walang kasalanan, ngunit alang-alang sa atin ay ginawa Siya ng Diyos na ibahagi ang ating kasalanan upang sa pagkakaisa sa Kanya ay maibahagi natin ang katuwiran ng Diyos." 2 Corinto 5:21. "Si

Cristo Mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa Kanyang katawan hanggang sa krus, upang tayo ay mamatay sa kasalanan at mabuhay para sa katuwiran. Sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat ay gumaling ka. " 1 Pedro 2:24. Kailangang mamatay si Hesus. Kailangan Niyang ibigay ang Kanyang dugo. "Ang buhay ng bawat nabubuhay na bagay ay nasa dugo." Levitico 17:11. "Mapapatawad lamang ang mga kasalanan kung ang dugo ay ibubuhos." Hebreo 9:22. Ngayon hindi natin maintindihan kung paano ang ating kasalanan ay dinala ni Jesus, ngunit sinabi ng Diyos sa Kanyang Salita na ito ay. Kaya, ang iyong kasalanan, aking kaibigan, ay dinala ni Jesus at Siya ay namatay na kapalit mo. Ito ay totoo Hindi maaaring magsinungaling ang Diyos.

Tinanong ng jailor ng Filipos sina Paul at Silas: "Ano ang dapat kong gawin upang maligtas ako?" "At sinabi nilang **maniwala sa Panginoong Jesucristo, at maliligtas** ka - ikaw at ang iyong pamilya." Gawa 16:31. Maniwala lamang sa Kanya bilang isang naghirap para sa iyong kasalanan, namatay na kapalit mo, inilibing, at muling nabuhay upang mapatawad ka para sa iyong mga kasalanan. Tumawag ka sa Kanya. "Ang sinumang tumawag sa Panginoon para sa tulong ay maliligtas." Roma 10:13.

Ang unang **pagdarasal para sa isang makasalanan** na manalangin ay ibinigay sa Lucas 18:13. "Ang Diyos ay maawa ka sa akin, isang makasalanan." Ngayon ikaw ay isang makasalanan at tiyak na nagsisisi ka dahil dito. Sa ngayon, saan ka man maiangat ang iyong puso sa Diyos sa Panalangin. Hindi ito tumatagal ng isang mahabang, malakas na panalangin, para sa Diyos nais na iligtas ka. Sabihin lamang: O Diyos, ako ay isang makasalanan, ikinalulungkot ko, tatalikod ako sa kasalanan, maawa ka sa akin, at ililigtas ako. Ngayon lamang kunin mo Siya sa Kanyang Salita. "Ang bawat isa (na kasama ka) na tumatawag sa Panginoon para sa tulong ay maliligtas (magiging, hindi maaaring o maaari, ngunit) ay maliligtas." Roma 10:13. Tumagal lamang sa Diyos sa Kanyang Salita. Kapag nagawa mo na ang hiniling Niya, **tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya**, ayon sa Kanyang Salita, "Maniwala ka (sa Panginoong Jesucristo) at maliligtas ka." Gawa 16:31, alin mang iglesia, walang lipunan, walang magandang gawa, tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas sa iyo.

**Ang simpleng plano ng kaligtasan ay:** Ikaw ay makasalanan. Dahil ikaw ay isang makasalanan dapat kang mamatay o maniwala kay Kristo na iyong kahalili at namatay na kapalit mo, inilibing, at muling nabuhay. Tumawag lamang sa Diyos, napagtanto na ikaw ay makasalanan at hilingin sa Kanya na maawa ka at iligtas ka. Pagkatapos ay tanggapin mo lamang Siya sa Kanyang Salita at sa pananampalataya tanggapin ang kaligtasan. You sabihin, "Tiyak na hindi ang lahat na dapat kong gawin upang maligtas?" Oo, lahat na. Ito ay Salita ng Diyos. Ito ang plano ng Diyos. Kaibigan ko, maniwala ka, at sundin ito ngayon. Ngayon na ang oras - Ngayon ang araw. "Makinig ka! Ito ang oras upang matanggap ang pabor ng Diyos, ngayon ang araw upang maligtas!" 2 Corinto 6: 2. "Huwag nang magyabang tungkol bukas. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa pagitan ngayon at pagkatapos." Kawikaan 27: 1.

Kung hindi ito perpektong malinaw, **basahin ito nang paulit-ulit hanggang maunawaan mo ito**. Huwag ilagay ang tract na ito hanggang sa magawa mo ito. Ang iyong kaluluwa ay nagkakahalaga ng higit pa sa buong mundo. "May nakuha ba ang isang tao kung nagwagi sa buong mundo ngunit nawala ang kanyang buhay? Syempre hindi! Wala siyang maibibigay upang mabawi ang kanyang buhay." Marcos 8: 36,37. Tiyaking naisave ka, kailangan mo ng kaligtasan higit sa lahat. Kung nawala ang iyong kaluluwa, namimiss mo ang langit at nawala ang lahat. Tulungan ka ng Diyos na maligtas ka ngayon.

**Ililigtas ka niya at panatilihin ka.** "Ang bawat pagsubok na naranasan mo ay ang uri na karaniwang dumarating sa mga tao. Ngunit tinutupad ng Diyos ang Kanyang pangako, at hindi ka Niya papayagang masubukan nang lampas sa iyong lakas na manatiling matatag; sa oras na masubukan ka, bibigyan ka niya ng lakas na tiisin ito, at sa gayon ay bibigyan ka niya ng isang daan palabas." 1 Corinto 10:13. Huwag magtiwala sa iyong damdamin. Nagbabago sila. Umasa sa mga pangako ng Diyos. Hindi sila nagbabago.

Pagkatapos mong maligtas may tatlong mga bagay na dapat gawin araw-araw para sa paglago ng espiritu: **Manalangin - Nakikipag** -usap ka sa Diyos. **Basahin ang**

**iyong Bible** - nakikipag-usap sa iyo ang Diyos. **Saksi - Pinag-** uusapan mo ang tungkol sa Diyos. "Kung ang sinumang magpahayag sa publiko na siya ay akin, gagawin ko ang ganun sa kaniya sa harap ng aking Ama na nasa langit." Mateo 10:32. Mahal ka ng Diyos! Tanggapin ang kaligtasan na nais Niyang ibigay sa iyo at maranasan ang katuparan ng pag-alam na ikaw ay anak ng Diyos!

FORD PUTTER

Kung natagpuan mo ang kaligtasan kay Cristo, o kung ikaw ay napagpala sa pamamagitan ng aming panitikang Ebanghelyo, mangyaring ipaalam sa amin. Nais naming pasalamatang ang Diyos kasama ka at higit na alalahanin ka sa aming mga panalangin. Para sa libreng panitikan, mga libro, at tract ng Ebanghelyo sa higit sa 540 mga wika, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

# ANG PUSO NG TAO



This Gospel tract was translated with a computer. If you can correct or improve the language, please contact the office at [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

E-MAIL: [info@angp.co.za](mailto:info@angp.co.za)

ALL NATIONS GOSPEL PUBLISHERS

P.O. Box 2191, PRETORIA, 0001, R.S.A.

(A Gospel Literature Mission financed by donations)

(Reg. No. 1961/001798/08)